



## “ไอโซ” ปลุกเมืองคอน กรมทางหลวงเร่งขยายถนน

นาที่นี้เชื่อขนมได้เลยว่าคนไทยต่างรู้จักกันดี เมื่อเอ่ยถึง “ไอโซ” เด็กวัดเจดีย์ ที่ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อันเป็นรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ อยู่ในศาลาในวัดที่เชื่อกันว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่

เพราะความโด่งดัง “ไอโซ” ในเรื่องการให้โชคลาภวาสนา ด้วยประโยคง่ายๆที่โดนใจและจำง่าย นั่นคือ “ขอได้ ไหว้รับ” โดยหลายคนที่มากราบไหว้ขอพร ต่างก็ได้สมใจดังที่ขอไว้ จากปากต่อปากได้ค่อยๆดังกระหึ่มทั่วไทย

ทำให้มีผู้คนจากทุกสารทิศมาขอพร ขอโชคลาภจาก “ไอโซ” เด็กวัดเจดีย์” แต่เดือนกว่า 300,000 คน

จนกลายเป็นกระแส “ไอโซไฟเวอร์” ช่วยปลุกเศรษฐกิจทั้ง อ.สิชล และทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงได้พลอยคึกคัก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร รถตู้ ปิมน้ำมัน รวมทั้งร้านค้า และธุรกิจต่างๆ ที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้แบ่งบานขยายตัว แม้ว่าในปีนี้มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ได้ระบดไปทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยพากันสลดเหมือด

เช่นเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์แห่งตำนานพญานาค “ลำชะโนด” ได้ทำให้เศรษฐกิจที่ จ.อุดรธานี ได้ฟูเฟื่องอย่างมากในปีที่แล้ว

จากคำร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ “ไอโซ” เด็กวัดเจดีย์” กันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ได้ทำให้ถนนทุกสายแห่กัน

มาวัดเจดีย์กันคึกคัก เพื่อมาขอพร “ไอโซ”

โดยเฉพาะในช่วงวัน

หยุดเสาร์-อาทิตย์และ

วันหยุดนักขัตฤกษ์จะ

มีคนเข้ามาวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ส่วนใหญ่จะมาขอพรและขอให้ทำมาค้าขายได้

หนึ่งในยอดฮิตที่ผู้คนมาขอจาก “ไอโซ” นอกจากค้าขายคล่อง

ถูกหวยแล้วยังขอให้ขายที่ดินได้โดยจะมีการนำโฉนดที่ดินมาตั้งบนบาน เพราะความคึกคักจากกระแสของ “ไอโซ” นี้เอง ทำให้ธุรกิจ

การท่องเที่ยวที่ จ.นครศรีธรรมราช พลอยได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้า โรงแรมภายในจังหวัดต่างๆมีอัตราการเข้าพักเกือบเต็มหรือเต็มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ในแต่ละเดือนจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ จ.นครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากอำเภอเมือง อ.สิชล ที่เป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์แล้ว ยังมีอีกหลายอำเภอพลอยได้อานิสงส์ เช่น อ.ท่าศาลา เพราะอยู่ใกล้กับ

อำเภอเมือง และเป็นทางผ่านไปยัง อ.สิชล นอกจากนี้ยังมี อ.ขนอม

กระแสของ “ไอโซ” ยังช่วยชุบชีวิตธุรกิจการบินได้ลืมนตา

อ้าปาก หลังจากลัมทั้งยืนเพราะพิษ “โควิด-19” ทำให้ไม่สามารถ

บินไปไหนได้มากมายและประชาชนเองก็ยังไม่ค่อยกล้าจะเดินทาง

ไปไหนมากนัก

แต่เพราะแรงศรัทธา “ไอโซ” ทำให้ผู้คนต่างพากันนิยมเดินทาง

โดยเครื่องบินเพื่อมุ่งไปยัง จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้สายการบินต่างๆ

ได้แปรวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากวันละ 14

เที่ยวบินเป็นกว่า 50 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 22 ปี

ตั้งแต่เปิดให้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2541

โดยมีสายการบินต่างๆพากันเปิดตัวเพิ่ม

เที่ยวบินกันคึกคัก ได้แก่ สายการบิน

ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยโลอ้อนแอร์ /

และล่าสุด สายการบินไทยเวียดเจ็ท ซึ่ง

เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือน ส.ค. ปีนี้และ

สายการบินไทยสมายล์ ให้บริการเมื่อ

วันที่ 10 ก.ย.ปีนี้เช่นกัน

ทำให้สนามบินนครศรีธรรมราช

กลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสาร

และเที่ยวบินมาใช้บริการต่อวัน

ค่อนข้างมาก โดยมีผู้โดยสาร

สูงสุดอยู่ที่วันละกว่า 6-7 พันคน

จากปกติผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ

3-4 พันคน

ล่าสุดเพื่อ

รับกระแส “ไอโซ”

กรมทางหลวงยัง

ได้จัดชุดใหญ่ไฟกะพริบด้วยการปรับปรุงขยายถนนในเส้นทาง

ที่มุ่งไปวัดเจดีย์

นายสรราช ทรงศิริไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า จากที่ กระแสคนศรัทธา "ไอโซ" ทำให้มีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ จำนวนมากและเดินทางโดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนหลวงปริมาณ มากกว่าปกติ นั้น ทางกรมทางหลวงจึงไม่นิ่งนอนใจ โดยแขวงทางหลวง นครศรีธรรมราชที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จึงได้มีการดำเนินการเตรียมพร้อม ทางหลวงหมายเลข 401 ซึ่งเป็นเส้นทางรองรับประชาชนที่เดินทางไปกราบไหว้ไอโซ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางให้ถึงจุดหมาย

โดยทางกรมทางหลวงได้มีการซ่อมแซมและขยายถนน รวมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือน, ป้าย ระวัง และไฟกะพริบเพื่ออำนวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศน์ สองข้างทางอีกทั้งหมดทางหลวง ในพื้นที่ยังอำนวยความสะดวกให้บริการแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยว อีกด้วย

สำหรับการเดินทางไปวัดเจดีย์ จากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 4103 เดี่ยวขวาวรรจบกับทางหลวงหมายเลข 401 ให้เลี้ยวซ้ายเดินทางต่อมาถึง บริเวณสี่แยกต้นเหลียง

แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง เดินทางต่อประมาณ 5 กม.ก็จะถึงวัดเจดีย์

"นอกจากวัดเจดีย์แล้ว บนทางหลวงหมายเลข 401 ยังมี สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว, พระพิฆเนศเขาคา เป็นต้น".

สุรางค์ อยู่เยี่ยม

